

หลักความเชื่อของคริสเตียน

- **พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า** ซึ่งทุกคำและทุกตอนได้รับการบันทึกลงโดยลมปราณของพระองค์ สมบูรณ์อย่างครบถ้วน ทั้ง 66 เล่มประกอบกันไม่มีผิดเพี้ยน เป็นที่พอเพียงและเป็นคำขาดสำหรับชีวิตแห่งความเชื่อ และการสอนการเชื่อฟังพระเจ้าของคริสเตียน (*สุภาพีต 30:5; สุภาพีต 119:89; มัทธิว 4:4; 2 ทิโมธี 3:16; 2 เปโตร 1:19*)
- **มีพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวเท่านั้น** ซึ่งดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีวันเกิดหรือวันตาย มีลักษณะเฉพาะเป็นสามองค์ในองค์เดียวกัน (*ซึ่งเรียกว่าตรีเอกานุภาพ*) คือพระบิดา พระบุตร และ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งมีความเท่าเทียมอย่างเดียวกันในทุกวิถีทาง: ในคุณลักษณะในการเป็นพระเจ้า ในฤทธานุภาพ และในพระสิริและพระบารมี พระเจ้าทรงอำนาจเหนือทุกอย่างทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ทำได้ทุกอย่าง มีความรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน ทรงอธิปไตย มีอำนาจเหนือธรรมชาติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่โดดเดี่ยวโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไร (*อิสยาห์ 45:22; กิจการ 17:29; โรม 1:20*)
- **พระบิดาเจ้า** เป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าบุคคลที่หนึ่ง ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นบิดาขององค์พระเยซูคริสต์ และทุกคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรนั้นมีสิทธิ์ที่จะเรียกว่า คุณพ่อๆ เป็นผู้ที่พระเยซูบอกว่าการอธิษฐานถึงในพระนามของพระบุตร (*ยอห์น 16:23-24*)
- **พระเยซูคริสต์** เป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าบุคคลที่สองในตรีเอกานุภาพ ลงมาเกิดในโลกมนุษย์โดยหญิงพรหมจารีด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ไม่มีพ่อ) เป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์เต็มตัว 100% ในเวลาเดียวกัน ซึ่งพระองค์ประกอบชีวิตในโลกปราศจากบาปทั้งสิ้น และได้มอบถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไว้ให้ตายบนไม้กางเขนอย่างพะระรับบาป ชำระค่าไถ่ความผิดบาปของมนุษย์โลกเราทุกคน (แม้ว่าชาติไหนศาสนาใด) แล้วได้ฟื้นขึ้นจากความตายออกมาในร่างเดิมในวันที่สาม แล้วได้กลับไปอยู่สรวงสวรรค์ ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นมหาปโรหิตอันใหญ่หลวงต่อองค์พระบิดาเจ้าเพื่อพี่น้องคริสเตียน (*โคโลสี 2:8-9*)
- **พระวิญญาณบริสุทธิ์** เป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าบุคคลที่สามที่พระเยซูส่งมา ซึ่งพระวิญญาณจะมาอยู่ในชีวิตของทุกคนในเมื่อเวลาเขาเริ่มเชื่อ และได้ประทานชีวิตนิรันดร์ให้ และได้สถิตอยู่กับเขาตลอดกาลเป็นนิรันดร์ และได้ประทับตราไว้ว่าผู้เชื่อผู้นั้นเป็นคนของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำพา สอน เปิดเผยความจริง ตักเตือน อดหนุนผู้เชื่อ แล้วได้ประทานพรสวรรค์ฝ่ายวิญญาณให้แก่คริสเตียนทุกคนตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ ซึ่งเป็นของประทานสำหรับคริสเตียนในการปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน และไม่ได้หาเกียรติให้พระองค์แต่ให้พระเยซูอย่างเดียวน ส่วนชาวโลกที่ไม่เชื่อ พระวิญญาณทรงตักเตือนให้เขาสำนึกตัวในความผิดบาปในการไม่รับเชื่อของเขา แล้วก็ความชอบธรรมและการพิพากษาของพระเจ้า (*ยอห์น 16:7-14, โคโลสี 2:6-7*)
หมายเหตุ: มีพรสวรรค์พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงเฉพาะไว้ให้กับอัครทูต 12 คนนั้นของเยซูคริสต์ในจุดเริ่มแรกของยุคพระคุณ ซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่อย่างทุกวันนี้ พรสวรรค์พิเศษนี้มันได้ช่วยอัครทูตให้มีน้ำหนักในการประกาศข่าวประเสริฐยิ่งนัก คือเขาสามารถทำสัญลักษณ์พิเศษและการอัศจรรย์ต่างๆ เหนือธรรมชาติต่อคนที่ไม่เชื่อ (*กิจการ 2:1-8; 1 โครินธ์ 14:22*)
- **มนุษย์โลกทุกคนต้องการพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ไถ่ให้รอดพ้น** เพราะทุกคนทำบาปและขาดความเป็นธรรมของพระเจ้า จึงสมควรที่จะถูกพระเจ้าตัดสินลงโทษเพราะบาปเขา แล้วเขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้รอดพ้นได้ด้วยการกระทำของตน มีทางเดียวเท่านั้นคือพระคุณของพระเจ้าที่เห็นในองค์พระเยซูคริสต์ถึงจะรอดได้ (*ยอห์น 3:16-18, 3:36; กิจการ 4:12; 2 เปโตร 3:9*)
- **ความรอดพ้นเป็นของประทานของพระเจ้าโดยพระคุณ** ที่ได้รับด้วยการกลับใจ เชื่อวางใจในการตายแทนของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ไถ่ ไม่ใช่ด้วยการกระทำหรือการประพฤตินั้นแต่ประการใด (*โรม 3:22-24, 6:23*)
- **คริสตจักร(คือกลุ่มผู้เชื่อ)เป็นพระกายของพระคริสต์** ซึ่งประกอบด้วยทุกคนที่ได้เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดพ้น คือทุกคนที่เกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณจึงเป็นลูกๆในครอบครัวของพระบิดาเจ้า ได้รับการเข้ามีส่วนร่วมพระกาย (*1 โครินธ์ 12:13*)
- **หน้าที่ของคริสเตียนทุกคน** ซึ่งเขามีความรับผิดชอบในการที่จะป่าวประกาศ หรือ แบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องพระคุณของพระเจ้าต่อคนอื่น ๆ เชิญชวนให้เขาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เช่นกัน และแนะนำให้เขารับบัพติศมาด้วยการจุ่มน้ำ สอนเขาในหลักข้อเชื่อ และดำเนินชีวิตในพระคริสต์ อาศัยอยู่ในความสว่างแห่งความจริงทุกวันด้วยการทรงนำของพระวิญญาณ (*มัทธิว 28:18-20; โคโลสี 2:6-7*)
- **พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกเป็นครั้งที่สอง**
ภาคที่หนึ่ง: วันหนึ่งในอนาคตที่ไม่มีใครรู้ได้ พระเยซูจะเสด็จลงในเมฆอย่างกะทันหันด้วยความลับ และจะเรียกพี่น้องคริสเตียนทุกคนทั้งผู้ที่ตายก่อนกับผู้ที่ยังเป็นอยู่ ให้ขึ้นไปสู่สง่าราศิบนสวรรค์กับพระองค์ตลอดกาลเป็นนิรันดร์ แล้วในขณะนั้นร่างกายอนิจจังของคริสเตียนที่เปื่อยเน่าเป็นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นร่างอมตะอันรุ่งโรจน์ที่เปื่อยเน่าไม่เป็น (*1 โครินธ์ 15:50-58*)
ภาคที่สอง: พระเยซูจะเสด็จลงมาบนแผ่นดินโลกอีกครั้ง แต่คราวนี้จะมาเหมือนสิงโตดุร้าย ไม่ใช่เหมือนลูกแกะเหมือนมาก่อน แล้วว่า "พระองค์จะสวมเสื้อคลุมที่จุ่มเลือด และพระนามของพระองค์คือ 'พระวณะของพระเจ้า' แล้วกองทัพ[คริสเตียน]จะตามพระองค์มา ซึ่งเขาจะสวมชุดผ้าลินินขาวสะอาด แล้วมีพระแสงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อจะสังหารบรรดาประชาชาติ และพระองค์จะทรงปกครองพวกเขาด้วยคทาเหล็ก ด้วยว่าพระองค์จะเหยียบย่ำบ่ออย่างอันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ แล้วเสื้อคลุมและต้นขาของพระองค์จะมีพระนามเขียนไว้ว่า 'จอมราชาเหนือราชา และ เจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย'" (*วิวรณ์ 19:11-16*)
- **พระเจ้าได้เนรมิตสร้างโลกกับจักรวาล** และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นภายใน 6 วันตามคำสั่งของพระองค์ และนี่โดยไม่มีการวิวัฒนาการ ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นการคาดเดาของพวกนักวิชาการ "พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น เป็นองค์พระเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้สถิตในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้น" (*ปฐมกาล 1:1; อพยพ 20:11, กิจการ 17:24*)